
งานเลขานุการและการประชุม  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 

มติท่ีประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 ครั้งที่  ๗/๒๕๕๘  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

สํานักงานอธิการบดี  มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจงใหทราบ 

๑.๑ เรื่องแจงของประธานท่ีประชุม 

๑.๑.๑  การรับนักศึกษาภาคปกติปการศึกษา  ๒๕๕๘ 

ประธานแจ งที่ ป ร ะชุ ม เ รื่ อ ง  ก ารรั บนั กศึ กษาภาคปกติ               

ปการศึกษา ๒๕๕๘   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข ๑.๑.๑  ที�ประชุม            

มีข้อสงัเกต  ดงันี � 

๑) นักศึกษาโควตามารายงานตัวนอยมาก  มหาวิทยาลัยจะมี

วิธีการอยางไรเพื่อแกปญหา 

๒) ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใหเกิดความทันสมัยและ

ตอบสนองความตองการของผูเรียน 

๓) อัตราการ Drop Out เฉลี่ย  ๔๕%  ถือเปนประเด็นที่นาจะ

นํามาพจิารณา 

๔) ควรมีการศึกษาคุณภาพของมหาวิทยาลัย  และควรมีการ

สอบถามดวยวาในปจจุบันมีปญหาเกี่ยวกับการเรียน      

การสอนอยางไรบางเพื่อนําผลที่ไดมาประกอบการพิจารณา

วางแผนและแกไข 

๕) ใหเปดรับนักศึกษาเพิ่มในสาขาดุริยางคไทย และออกแบบ

ประยุกตศิลป  เนื่องจากจํานวนนักศึกษาที่รับยังไมเปนไป

ตามเปาหมาย 

 

มตคิณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

การบรหิารงานวชิาการ  การบรหิารงบประมาณและการเงิน 

 การบรหิารงานบุคคล  การบรหิารงานท่ัวไป 



๖) มหาวิทยาลัยจะมีมาตรการอยางไรในการรักษาจํานวน

นั กศึ กษาที่ เ ข า ใ ห ม   เ ช น   ร าย ง านตั วพร อมชํ า ร ะ

คาลงทะเบียน  เปนตน 

มติท่ีประชุม ๑. มอบคณะกรรมการบริหารงานวิ ชาการ

พิ จ ารณาดํ า เนิ นก ารตามข อสั ง เ กตของ

กรรมการ 

 ๒. มอบผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล

ดําเนินการเรื่องการเปดรับนักศึกษาเพิ่มในสาขา

ดุริยางคไทย และออกแบบประยุกตศลิป 

 

 

นางศิริเพ็ญ  ผอนจัตุรัส 

(นางศริิเพ็ญ  ผอนจัตุรัส) 

ผูอํานวยการกองกลาง 

ผูชวยเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


